



ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง
เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง มีมติรับรองแล้ว

ตามที่ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง ได้เปิดประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ ในวันอังคารที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ นั้น

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ ในการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงอาศัยอำนาจตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๕ หมวด ๒ การประชุมข้อ ๓๓ วรรค ๔ ขอปิดประกาศสำเนารายงานการประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ)

(นางสุพัตรา วัฒนากอร์)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง

เริ่มประชุมเวลา	๐๙.๓๐ น.
ประจำปี ๒๕๖๕ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง วันจันทร์ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕	เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วประธาน ขอเปิดการประชุมสภาฯ สมัยประชุมสมัยสามัญ
ระเบียบวาระที่ ๑	เรื่องที่ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธานสภาฯ	๑.๑ ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาฯ
ระเบียบวาระที่ ๒	เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ประธานสภาฯ	๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง สมัยสามัญประจำปี ๒๕๖๕ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕
มติที่ประชุม	รับรองรายงานการประชุมฯ
ระเบียบวาระที่ ๓	กระทู้ถาม - ไม่มี -
ระเบียบวาระที่ ๔	เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นเพื่อพิจารณาแล้วเสร็จ - ไม่มี -
ระเบียบวาระที่ ๕	เรื่องเพื่อพิจารณา
ประธานสภาฯ	๕.๑ พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ วาระที่ ๒ (ขั้นแปรญัตติ)
ประธานสภาฯ	เชิญคณะกรรมการแปรญัตติ
นายสุชาติ นิลนวล	เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง ข้าพเจ้า นายสุชาติ นิลนวล ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ องค์การบริหารส่วน ตำบลหนองหญ้าปล้อง ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ ได้มีมติคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๖ และที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ได้มีมติเลือก ประธาน เลขานุการ และคณะกรรมการแปรญัตติ ในการประชุมเมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ ประกอบด้วย ๑. นายสุชาติ นิลนวล ส.อบต.หมู่ที่ ๒ เป็นประธานกรรมการ ๒. นายบัญชา นวลมาตร ส.อบต.หมู่ที่ ๓ เป็นกรรมการ ๓. นายมนันท์ โฉมวงษ์ ส.อบต.หมู่ที่ ๘ เป็นกรรมการ ๔. นายชลพันธ์ ศรีทัศน์ ส.อบต.หมู่ที่ ๙ เป็นกรรมการ ๕. นายกอบศักดิ์ อุปมา ส.อบต.หมู่ที่ ๔ เป็นกรรมการและเลขานุการ

-/ เนื่องจาก...

เนื่องจาก ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๔๕ ข้อ ๕๐ กำหนดว่า เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อญัตตินั้นตามร่างเดิมและตามที่มีแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น รายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มี การแก้ไขเพิ่มเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของ คณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวกับ การแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสวนคำแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกท้องถิ่นไม่น้อยกว่า ยี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปเข้าร่วม ประชุมด้วย เพื่อแถลงประกอบรายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่างๆเกี่ยวกับ รายงานนั้น

บัดนี้ คณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จึงขอรายงานผลการรับคำแปรญัตติและมติที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ผลปรากฏว่าในช่วงเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้มายื่นเสนอคำขอแปรญัตติ ประกอบกับมติที่ประชุมให้ยืนตามร่างเดิม ด้วยคะแนน ๕ เสียง แก้ไขตามคำแปรญัตติ ๐ เสียงงดออกเสียง ๐ เสียง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบ

ประธานสภาฯ	จะมีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายอีกหรือไม่ - ไม่มี -
มติที่ประชุม	เห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ วาระที่ ๒ (ขั้นแปรญัตติ)
ประธานสภาฯ	เมื่อที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ และผ่านวาระ ๒ การแปรญัตติสู่การพิจารณา วาระที่ ๓ (ขั้นตราข้อบัญญัติ) ต่อไป
ประธานสภาฯ	๕.๒ พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ วาระที่ ๓ (ขั้นตราข้อบัญญัติ)
ประธานสภาฯ	ตามระเบียบข้อบังคับการประชุม ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติใน วาระที่ ๓ ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้มีการ อภิปรายถ้ามีเหตุอันสมควร ประธานจึงขอมติที่ประชุม
มติที่ประชุม	เห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ วาระที่ ๓ (ขั้นตราข้อบัญญัติ)


-/ ประธานสภาฯ...


ประธานสภา	๕.๓ พิจารณาให้ความเห็นชอบขยายเขตระบบไฟฟ้าบริเวณ หมู่ที่ ๘ บ้านสะแกงาม ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี
ประธานสภา	เชิญฝ่ายบริหาร
นายก	เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง ตามที่ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ ได้เลื่อนวาระ เรื่อง พิจารณาให้ความเห็นชอบขยายเขตระบบไฟฟ้าบริเวณ หมู่ที่ ๘ บ้านสะแกงาม ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรีเนื่องจากเอกสารไม่ครบ ขณะนี้ได้รับรวบรวมเอกสารต่างๆ ครบแล้ว จึงขอให้สภาพิจารณาเห็นชอบต่อไป
นายมนัส โฉมวงษ์	ตามที่ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้เข้าสำรวจและออกแบบระบบไฟฟ้าเพื่อดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้าหมู่ที่ ๘ บ้านสะแกงาม ข้าพเจ้าจึงขอความอนุเคราะห์จากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง ได้โปรดมีมติเพื่อให้ความเห็นชอบในการขยายเขตไฟฟ้า เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของชุมชนบริเวณนั้น
ประธานสภา	มีสมาชิกท่านใดสงสัยเชิญสอบถามได้ -ไม่มี-
มติที่ประชุม	เห็นชอบขยายเขตระบบไฟฟ้าบริเวณ หมู่ที่ ๘ บ้านสะแกงาม ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี
ประธานสภา	๕.๔ พิจารณามอบหมายให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง จำนวน ๒ ท่าน เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง
ประธานสภา	เชิญเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข
นางสาววารตี ปราเวช	เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ (๓) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นที่สภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นมอบหมาย จำนวน ๒ คน เพื่อเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง และเมื่อองค์ประกอบของคณะกรรมการครบตามหลักเกณฑ์ จะมีการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นไปตามวาระ ๔ ปี คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพชุดเดิมจะหมดวาระลงในเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ และคาดว่าจะในระหว่างนั้นอาจไม่มีการประชุมสภา ดังนั้นจึงนำเสนอต่อสภาเพื่อขอความเห็นชอบมอบหมายให้คัดเลือกคณะกรรมการชุดใหม่ได้ทำหน้าที่ต่อจากคณะกรรมการชุดเดิมต่อไป


ประธานสภา	เชิญท่านสมาชิกเสนอรายชื่อคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
นายสุชาติ นิลนวล	เสนอนายกอบศักดิ์ อุปมา ส.อบต. หมู่ที่ ๔ (ผู้รับรองสองคน)
นายนิพล วงศ์สวัสดิ์	เสนอนายบัญชา นวลมาตร ส.อบต. หมู่ที่ ๓ (ผู้รับรองสองคน)
ประธานสภา	มีสมาชิกท่านใดจะเสนอรายชื่อคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อีกหรือไม่ -ไม่มี-
มติที่ประชุม	เห็นชอบให้ นายกอบศักดิ์ อุปมา ส.อบต. หมู่ที่ ๔ นายบัญชา นวลมาตร ส.อบต. หมู่ที่ ๓ เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๕	เรื่องอื่นๆ
ประธานสภา	สมาชิกสภาและฝ่ายบริหารมีเรื่องอะไรจะพูดคุยเชิญได้
นายสุชาติ นิลนวล	เรื่อง เงินชดเชยต้นลำไยล้ม ตอนนี้ไปถึงขั้นตอนไหนแล้วว่าจะได้เงินชดเชย เมื่อไหร่
นายก	เชิญเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชี้แจง
นายวรวิช ปานแสงเพชร	ได้ผ่านขั้นตอนการสำรวจประเมินราคาค่าเสียหายเพื่อชดเชยเรียบร้อยแล้ว และกำลังรวบรวมเอกสารเพื่อส่งเบิก
นางสาวสารดี ปราเวช	เพื่อความถูกต้องและรวดเร็วในการขอรับเงินชดเชย จึงขอเสนอแนะให้ฝ่าย ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจัดทำเอกสารเงื่อนไขและขั้นตอนในการแจ้ง ความเสียหายเพื่อขอรับเงินชดเชยให้กับสมาชิกเพื่อประชาสัมพันธ์
นายบัญชา นวลมาตร	เรื่องการลงหินคลุกที่จะปรับปรุงถนนที่ชำรุด
นายทพร หอมกลิ่น	ขณะนี้ได้สำรวจพื้นที่ ที่จะลงหินคลุกและปริมาณวัสดุเสร็จเรียบร้อยแล้ว และจะดำเนินการลงหินคลุก ต่อไป
นางสาววารดี ปราเวช	การทำหมันสุนัขและแมว เมื่อวันที่ ๗-๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา โดย คณะแพทย์จากโรงพยาบาลสัตว์ สัตวแพทย์ ๔ และทีมงานสัตวแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญ ได้ทำหมันสุนัขและแมวเป็นจำนวน ๗๑ ตัว เรื่องวัคซีนพิษสุนัขบ้ายังไม่สามารถจัดซื้อได้เนื่องจากวัคซีนขาดแคลน

แบบตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕
วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง
ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง อย่างถี่ถ้วนเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายบัญชา นวลมาตร)
สมาชิกสภา อบต. ม.๓

ลงชื่อ  เลขานุการ
(นายมนัฏ โฉมวงษ์)
สมาชิกสภา อบต. ม.๘

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายสมชาย สุขอยู่)
สมาชิกสภา อบต. ม.๑